



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

.....

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย ตำแหน่งเภสัชกร
ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นางสาวสตี วุฒิยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๔๙๐
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเมยวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๔๙๐ กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลเมยวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะติดเชื้อระบบ
ทางเดินปัสสาวะและโรคไต : กรณีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง โครงการ “การพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โรคเบาหวานที่มีภาวะฟังกิ่งเพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน โรงพยาบาลเมยวดี สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด”

ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย คือ

นางสาวอมรรรัตน์ คำขุรุ ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๓๗๑๒
กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๓๗๑๒ กลุ่มงาน
เทคนิคบริการ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง “ผลของกระบวนการ การจัดตั้งรูปแบบการดูแลด้านยาในผู้ป่วย
ที่ได้รับยาแวนาร์ฟาริน (warfarin) โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ปี ๒๕๖๐”

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาแนวทางการรักษาด้านยาสำหรับ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

หากท่านผู้ใดเห็นว่า ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา สามารถที่จะทำการทักท้วงต่อคณะกรรมการ ประเมินผลงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด